

บทความเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง จัดมหกรรมธงฟ้า...มหาชน ขายสินค้าราคาถูกกำเงินเฟ้อ

กระทรวงพาณิชย์ได้ตระหนักถึงปัญหาค่าครองชีพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในจัดงานมหกรรมธงฟ้า...มหาชน ขึ้น นำสินค้าไปจำหน่ายให้กับประชาชนผู้บริโภคเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและช่วยตรึงราคาสินค้ามิให้สูงเกินไป อีกทั้งเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนผู้บริโภคในการซื้อสินค้าและยังเป็นการช่วยให้เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก

การจัดงานมหกรรมธงฟ้า...มหาชน ได้กำหนดจัดในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2551 ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 13 ครั้ง ได้แก่ เขตทวีวัฒนา หนองจอก ดินแดง บางกะปิ บางแค มีนบุรี บางขุนเทียน ราษฎร์บูรณะ วงแหวนสุขสวัสดิ์ คลองเตย สำโรง นนทบุรี และมหาชัย ในส่วนภูมิภาค กำหนดจัด 5 ภาค รวม 13 ครั้ง ใน 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ปทุมธานี สุพรรณบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก ลำปาง สุโขทัย ระยอง สุรินทร์ หนองคาย สงขลา (หาดใหญ่) ภูเก็ต และตรัง นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดงานธงฟ้าจำหน่ายสินค้าตามแหล่งชุมชนและส่วนราชการ โดยในเดือนมิถุนายน 2551 ได้ร่วมจัดงานรวม 26 ครั้ง อาทิ ร่วมกับกระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นต้น

สำหรับระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2551 ได้กำหนดจัดมหกรรมธงฟ้า...มหาชนขึ้น ณ สนามหลวง 2 (ตลาดธนบุรี) เขตทวีวัฒนา ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. โดยภายในงานได้มีการจำหน่ายสินค้ากว่า 1,000 ชนิด ในราคาถูกลงกว่าท้องตลาด 20-40% อาทิ ข้าวสารบรรจุถุง 5 กก. ถุงละ

129 บาท น้ำตาลทราย กก.ละ 20 บาท กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 75-80 ตัว/กก. กก.ละ 109 บาท ไข่ไก่ เบอร์ 5 (ถาด 30 ฟอง) ถาดละ 55 บาท เนื้อหมู กก.ละ 95 บาท หมูปลอดสารเคมี (Green Pork) เาะะ มังคุด ทุเรียน ในราคา พิเศษ เป็นต้น ซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพได้มาตรฐาน ปริมาณครบถ้วน ราคายุติธรรม จากโรงงานและฟาร์ม พร้อมจัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีอีกมากมาย นอกจากนี้ ในแต่ละวันยังมีการจัด “ชั่วโมงธงฟ้า ทำเงินเพื่อ” จำหน่ายสินค้าในราคาลด 50% อีกด้วย

สำหรับในส่วนภูมิภาค กำหนดจัดที่จังหวัดระยอง ในช่วงระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2551 เช่นกัน โดยมีรูปแบบการจัดงานเช่นเดียวกับในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งคาดว่าจะการจัดงานมหกรรมธงฟ้า...มหาชน จะมีประชาชน ผู้บริโภคเข้ามาเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนได้ในระดับหนึ่ง ประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางไปซื้อสินค้าที่สนามหลวง 2 ท่านสามารถเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางที่ให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00-20.30 น. อาทิ สาย 91ก (สนามหลวง 2-สะพานพุทธ) รถสองแถว (บางแค-ตลาดพุทธมณฑล) หากใช้รถส่วนตัวก็มีที่จอดรถรองรับได้เป็นร้อยคัน จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าในงานตลอดรวม 3 วัน
